



dồi dào, và sẵn sàng đón đọc LT AHCC 119 và các Bản Tin tiếp theo...

- **AH Trần Khương**

*Thân gửi anh Thuần,*

*Kèm theo đây check yểm trợ Lá Thư và mong ước Lá Thư sẽ còn tiếp tục phát hành trong nhiều năm nữa. Tôi xin gửi đến quý anh trong BPT và gia đình lời chúc sức khỏe và an lành cùng kính thăm toàn thể anh chị Ái Hữu - Thân Hữu luôn luôn được khỏe mạnh, thân tâm an lạc và vạn điều may mắn.*

**BPT:**

Cám ơn AH Khương đã sốt sắng yểm trợ tài chánh cho LT và còn cầu chúc cho LT được trường tồn để mọi người cùng thưởng đọc và chia sẻ.

Anh em trong BPT rất cảm động về lòng ưu ái của AH nhưng LT AHCC số 119 này sẽ là số chót, lý do là BPT hiện nay đã cố gắng duy trì LT trong mấy năm qua và đã kêu gọi sự tiếp tay của các AH khác, nhưng tới nay vẫn không có hồi âm.

Tuy nhiên, để nhẹ phần công việc và thời gian cũng như ngân quỹ, BPT sẽ chuyển đổi LT từ dạng sách báo in ấn sang dạng Bản Tin ngắn gọn hơn với những tin tức vui, buồn, thay đổi địa chỉ, điện thoại vv... để giữ phần liên lạc giữa các anh em TH và AHCC. Hy vọng mọi sự sẽ được hanh thông!

Cuối thư, xin thân ái chúc AH sức khỏe

- **AH Vũ Quý Hào**

*Anh Thuần thân,*

*Đọc Email của anh viết hôm Jan 04, 2023, tôi thật sự bồi hồi xúc động!*

*"CÁI GÌ CÓ BẮT ĐẦU THÌ ẮT PHẢI CÓ KẾT THÚC"*

*118 số báo đã được phát hành! bao nhiêu Ái Hữu đã ra đi!*

*Chúng ta chưa ra đi nên có thể viết tiếp:*

*LTAHCC số 119 sẽ chú ý về đề tài **Đại Đế Quang Trung**, cho nên tôi nhớ tới một bài Đường thi mà Vũ Quang, em tôi, viết năm 1990 khi được phép thư từ liên lạc với người cậu của chúng tôi tại quận Đống Đa, Hà Nội.*

**Hai Chữ ĐỒNG ĐA**

*Nấn nét phong bì chữ ĐỒNG ĐA,*

*Một thiên hùng sử thoáng tuôn ra.*

*Cưỡi voi, một tướng, bào pha sạm,*

*Cánh võng, ba quân, kiếm chói lòa.*

*Tiến chiếm HÀ HỒI, không tiếng súng,*

*Tiếp thu GIÃN KHẨU có quân ca.*

*Ngắm xem nét bút run trên giấy,*

***Mới biết tình quê khó nhạt nhòa.*****Vũ Quang 1990****BPT:**

Cám ơn AH Hảo đã khuyến khích và tiếp tay BPT phần văn nghệ bằng bài thơ “Hai Chữ Đồng Đa” để tưởng nhớ vua Quang Trung trong dịp Xuân về. BPT xin thành thật cảm ơn AH đã luôn luôn nghĩ tới LT và rất mong AH sẽ tiếp tục ủng hộ và liên lạc với BPT để cung cấp cho những tin tức của các anh em AHCC trong tiểu bang Texas nắng ấm tình nồng... Đa tạ AH.

- **AH Nguyễn Công Thuần**

*Thân gửi anh Thuần,*

*Đã nhận được và đọc xong Lá Thư AHCC 118. Xin cảm ơn nhiều, đính kèm là check ủng hộ Lá Thư, mong quý anh tiếp tục gìn giữ Lá Thư.*

**BPT:**

Anh em trong BPT rất cảm động đã đọc được thư và nhận được ngân phiếu yểm trợ LT của anh.

Cám ơn anh đã giúp BPT tiền nhiệm rất nhiều trước đây đã làm “thầy cò” để đọc lại và sửa chữa bản đánh máy các bài viết trước khi đem in trên các LT. Công trình ấy rất cần thiết và đáng quý đã giúp cho LT được trong sáng và hoàn hảo.

Thành thật đa tạ anh.

- **AH Võ Ngọc Khôi**

*Thân gửi AH Trần Đức Thuần và Ban Phụ Trách LTAHCC,*

*Xin thông báo với Ban Phụ Trách tôi đã đổi địa chỉ mới như sau:*

*Võ Ngọc Khôi*

*10940 - 75 Avenue NW*

*Edmonton, Alberta*

*Canada T6G 0G9*

*Điện thoại: 780-222-3188*

*Email: [vongockhoi@hotmail.com](mailto:vongockhoi@hotmail.com)*

*Ngoài ra, vì xét thấy chi phí gửi Lá Thư quá cao nên tôi có thể đọc online thay vì nhận bản in qua bưu điện.*

*Thành thật cảm ơn AH Thuần và Ban Phụ Trách.*

**BPT:**

Cám ơn anh Võ Ngọc Khôi đã có thư thông báo địa chỉ mới và cho biết ý định của anh là sẽ đọc Lá Thư trực tiếp trên máy điện toán.

BPT xin cảm ơn sự quyết định mới của anh và thân mời anh đón đọc LT số 119 trên máy tính.

BPT cũng đã cập nhật địa chỉ của anh trên bản Danh Sách Địa Chỉ trong LT AHCC 119 này.

- **AH Nguyễn Thu Hoa**

*Tôi rất vui khi nhận được số báo Xuân của Lá Thư Công Chánh vừa đúng ngày giáp tết 22 tháng Chạp.*

*Và cũng rất cảm động khi biết quý anh chị đã vui lòng cho tôi tham gia sinh hoạt, được đóng góp tài chánh để in ấn Lá Thư Công Chánh. Một công trình quý hóa với hình bì trang nhã, bài vở phong phú súc tích, nội dung trải dài từ lịch sử đến du lịch, cuộc sống xã hội, tình quê hương, nghĩa bạn bè. Một tờ báo thật quý hóa và đáng trân trọng.*

*Xin cảm ơn Ban Phụ Trách thật nhiều.*

**BPT:**

Anh em trong BPT Lá Thư rất vui mừng và cảm động khi đọc được những lời khen ngợi và ca tụng của AH về LT trong những số vừa qua.

BPT cũng xin cảm ơn AH đã tiếp tay đóng góp bài vở và tài chánh yểm trợ cho LT.

Rất mong sự kết nối liên lạc với AH sẽ được kéo dài trong các số LT và Bàn Tin sắp

tới.

Thân mến chúc AH sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc để có những sáng tác mới vui đẹp trên các diễn đàn văn học.

- **AH Bùi Minh Tâm**

Lúc nào cầm tờ Đặc San AH Công Chánh trên tay, là tôi bồi hồi cảm động nhớ ơn và thán phục Ban Phụ Trách.

**BPT:**

Cám ơn AH Tâm đã có hồi âm cho biết AH rất vui khi đọc Lá thư AHCC số 118 vừa qua. BPT rất cảm kích được nghe thấy những lời khen tặng nồng hậu kể trên.

Xin mời AH tiếp tục đón đọc tin tức và bài vở trong LT AHCC số 119. Chúc AH thân tâm an lạc.

- **AH Lana Tran (Bà Trần Bạch Lan)**

Cám ơn Đặc San AH Công Chánh.  
Chúc mừng Năm Mới.  
Lana Tran  
T.B. Xin đính kèm check \$ 40

**BPT:**

Cám ơn AH Bạch Lan đã gửi thiệp chúc mừng Năm Mới cho Lá Thư.

Ban PT cũng rất mừng nhận được yểm trợ tài chánh của AH, giúp cho Lá Thư được in ấn và chuyển tải tới các AHCC khắp năm châu được liên lạc chặt chẽ với nhau.

Kính chúc AH luôn được an khang thịnh vượng.

- **AH Nguyễn Đình Duật**

Thuần thân,

Cám ơn nhiều đã hoàn thành LTAHCC 118 rất tốt đẹp.

Đảm trách, điều hành & phát hành LTAHCC một mình nhiều nhiều khế và bận rộn lắm vì tôi đã trải qua trước đây khi N.Đ. Chỉ chuyển LT lại cho tôi như anh đã biết.

Đầu năm, tôi mến chúc anh chị, các cháu và gia đình luôn được bình an và dồi dào sức khỏe.

Thân mến.

T.B: Tôi gửi chút quà yểm trợ việc in ấn và phát hành LT tới các Ái Hữu và Thân Hữu.

**BPT:**

Xin thành thật cảm ơn Ái Hữu. Ái Hữu đã dày dặn kinh nghiệm để chia sẻ được với BPT những khó khăn khi chuẩn bị và phát hành một Lá Thư CC. Rất tiếc Lá Thư 119 này sẽ là Lá Thư cuối cùng (nếu không có các ái hữu nào đứng ra phụ trách) trước khi chúng tôi chuyển sang Bản Tin Công Chánh vì không thể nào làm khác hơn được.

Thân chúc Ái Hữu cùng quý quyền một năm mới an khang và hạnh phúc.

- **AH Nguyễn Văn Quý**

Cám ơn Thuần và Ban Phụ Trách tiếp tục vác ngà voi để LTAHCC còn tiếp tục và chúng ta còn có nhau trong những ngày còn lại, trong những vui buồn, những kỷ niệm và hoài niệm của những ngày xưa thân ái.

Thành thật cảm ơn các bạn.

TB. Xin đính kèm check \$ 100 để ủng hộ Lá Thư.

**BPT:**

Ban Phụ Trách Lá Thư rất cảm động trước những lời chia sẻ chân tình của Ái Hữu.

Quả thật Lá Thư AHCC đã giúp chúng ta còn có nhau trong những ngày còn lại. Nhìn lại mục Tin Buồn của LT số 117 chưa đầy 2 trang, trong khi đó mục này trong LT 118 đã lên đến 5 trang mới biết kiếp con người thật là phù du.

Xin thành thực cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của Ái Hữu cho Lá Thư. Chúc Ái Hữu và quý quyền một năm Giáp Thìn thân tâm an lạc.

- **AH Nguyễn Thiệp**

Cám ơn anh Thuần đã phụ trách LTAHCC trong mấy năm qua.

Có người nhận xét rằng anh và anh

*Hạnh quá kỹ trong việc lựa bài, dò lại bài. Đó là việc làm lý tưởng cho Lá Thư. Nhưng nếu cứ đại khái, vừa phải thôi, có sai chính tả, hay chưa được hoàn hảo cũng không sao.*

*Chúng ta ai cũng cao tuổi rồi, tìm cái toàn bích thì mệt lắm.*

*Nếu mai đây, Lá Thư hạ xuống Bản Tin, thì cũng đã quá quý. Có còn hơn không.*

**BPT:**

Xin cảm ơn AH đã thông cảm và chia sẻ những khó khăn của BPT. Thực ra một bài viết khi được BPT chọn đăng thường được dò khoảng 3 lần và layout lại 3 lần (vì mỗi lần dò là layout bị thay đổi). Chính vì thế các ái hữu khi đọc Lá Thư rất hiếm khi tìm ra lỗi chính tả, chưa kể các ghi chú cùng những tài liệu, số liệu đều đã được kiểm chứng một cách kỹ lưỡng, vì BPT cố gắng chứng tỏ sự tôn trọng đến các quý ái hữu độc giả.

Việc chuyển đổi Lá Thư thành Bản Tin cũng là điều bất đắc dĩ, vì các ái hữu trong BPT không ai dưới 76 tuổi rồi.

• **Bà Lê Văn Trương**

*Xin cảm ơn Ban Phụ Trách Lá Thư Công Chánh. Vì tôi không đọc được chữ rõ ràng như xưa nên các anh đừng gửi cho tôi nữa. Thân mến.*

**BPT:**

BPT xin cảm ơn AH đã có thư hồi âm và cho biết không còn muốn nhận đọc LT nữa vì thị lực đã suy yếu.

Thật là một sự chia tay đáng tiếc. Rất mong AH giữ gìn sức khỏe.

Thành thật chúc AH luôn được thân tâm an lạc.

• **AH Hà Nhu Tường**

*Cảm ơn các anh đã ăn cơm nhà vắc nga voi.*

*TB: Đính kèm check \$ 100.*

**BPT:**

Cám ơn AH đã có thư khen ngợi BPT có công vắc nga voi. AH lại còn hào phóng yểm trợ tài chánh để in ấn, phát hành và chuyển tải LT tới các anh em TH và AHCC khắp năm châu. Thật vô cùng cảm động.

Chắc AH cũng biết là BPT hiện nay cũng mệt mỏi nhiều rồi, chỉ mong sao “giữ được cho còn có nhau ...”, cho nên LT AHCC số 119 sắp ra sẽ là số chót, sau đó LT sẽ chuyển thành Bản Tin nhẹ nhàng hơn, để bớt công sức, thời gian cho Ban Phụ Trách, (người nào nay cũng ở tuổi “Thất thập cổ lai hi” cả rồi !!!)

Cám ơn AH và chúc AH vui khỏe dài dài...

• **AH Nguyễn Minh Triều**

*Good Job!*

*TB: Đính kèm check \$ 50.*

**BPT:**

Cám ơn AH đã có lời khen ngắn gọn và rất Mỹ: “Good Job!”

BPT cũng lại rất cảm ơn AH đã yểm trợ cho LT để xung vào ngân quỹ in ấn LT số 119 sắp tới và các số Bản Tin sẽ ra sau này... Mời AH đón coi.

Thành thật cảm ơn AH.

• **AH Đồng Sĩ Khiêm**

*Chào anh Thuận,*

*Chúc mừng anh và các anh chị trong Ban Biên Tập đã làm được chuyện “đội đá vá trời” khi cho ra số 118 với trang bìa có tính cách lịch sử và nội dung súc tích.*

*Đọc bài anh viết về Hà Nội năm 1978 làm tui nhớ bài tui viết cách đó gần 20 năm sau nhưng HN năm 1997 vẫn như năm 78/79 anh viết. Tiếc một cái là tui đã quyết định không gửi bài cho Ban Biên Tập LT duyệt và đăng vì muốn tránh cuộc tranh luận gây chia rẽ không đúng với mục đích của LT (hình như tui có nói khi kết thúc các bài tui viết dưới đề mục “Bèo Dạt Mây Trôi - Indonesia”).*

*Ngoài ra, nếu anh chưa gửi cho các gia đình AH quá cố H.Đ Khang và N.H Tuân thì xin vui lòng gửi cho mỗi địa chỉ một LT số 118.*

**BPT:**

Xin cảm ơn những ý kiến của AH. Về việc gửi báo thì khi một AH qua đời, chúng tôi thường vẫn gửi tới gia đình ái hữu, trừ trường hợp gia đình viết giấy xin ngưng nhận báo. Lá Thư 118 đã được gửi đến bà Nguyễn Hữu Tuân. Riêng AH Hoàng Đình Khang trước đây vì ghi danh đọc báo trên mạng nên chúng tôi không gửi. Tuy nhiên đặc biệt trong Lá Thư này có bài khóc ái hữu Khang cho nên chúng tôi đã gửi số báo này đến gia đình ái hữu.

Thành thật cảm ơn AH.

• **AH Nguyễn Văn Lộc**

*Thân chúc các anh trong Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC luôn luôn có được sức khỏe dồi dào.*

**BPT:**

Cảm ơn AH đã có hồi âm sau khi đã nhận và đọc LT số 118.

LT AHCC số 119, phát hành vào đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Xin mời AH đón đọc.

Ban PT cũng xin chúc sức khỏe AH và mọi người trong thân quyến.

• **AH Nguyễn Phú Cường**

*Hi Anh Thuận,*

*Tôi xin gửi \$100 tiền đóng góp cho LTAHCC. Xin quý anh không cần gửi báo đến tôi nữa vì tôi sẽ đọc trên mạng. Cảm ơn các anh.*

**BPT:**

Cảm ơn AH đã dồi dào yểm trợ LT AHCC để BPT ấn hành và phân phối LT cho mọi người cùng nhận và đọc như mọi khi. Nhưng rất tiếc, LT số 119 này sẽ là số chót.

LT AHCC sẽ chuyển thành Bản Tin

AHCC ngắn gọn, ít mất thì giờ và công sức hơn. Nếu AH và các ái hữu đồng khoá còn sức khỏe và hăng hái mà đứng ra phụ trách để LT có thể tiếp nối được một thời gian nữa thì thật quý hoá vô cùng.

Cám ơn và chúc AH luôn được nhiều sức khỏe.

• **AH Hà Quốc Bảo**

*Cảm ơn BPT đã ra công ra sức để duy trì LTAHCC, một món ăn tinh thần quý báu cho toàn thể anh em trong gia đình Công Chánh. Xin đóng góp chút đỉnh để phụ phí cho việc ấn loát LTAHCC.*

**BPT:**

Ban Phụ Trách rất cảm động và cảm ơn AH đã tỏ lời khích lệ, thông cảm với anh em chúng tôi còn bôn ba trong buổi chợ chiều.

LT số 119 sẽ là số chót. Rất tiếc, nhưng vì sức người có hạn, lực bất tòng tâm!!! Sau số này, LTAHCC sẽ chuyển hoá thành Bản Tin AHCC. Xin mời quý AH và TH tiếp tục liên lạc và đón coi.

BPT xin cảm ơn thịnh tình của AH về sự đóng góp yểm trợ cho Lá Thư.

• **Bà Đoàn Kỳ Tường**

*Kính chúc các anh chị và quý quyến nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng, luôn an bình vui vẻ và hạnh phúc.*

**BPT:**

Ban Phụ Trách rất mừng được biết AH đã tiếp nhận và vẫn thường đọc LT AHCC. Xin thành thật cảm ơn AH đã có những thăm hỏi và chúc lành tới các anh em trong BPT.

Xin mời AH tiếp tục đọc LT số 119 này. Kính chúc AH sức khỏe và mọi sự được an khang, thân tâm thường lạc.

• **AH Trần Trung Trực**

*Thân gửi anh Thuận và BPT Lá Thư AHCC,*

*Cảm ơn anh Thuận đã cố gắng giúp làm 2 số LT AHCC thật xuất sắc. LT AHCC Số 118,*

nhờ anh Thích layout, anh Thuần sửa lại vì không tìm được fonts vừa ý. LT AHCC số 119, anh Thuần đã tự layout và tìm những hình ảnh thật đẹp ghép vào. Toàn bộ LT tôi nghĩ là đẹp và hay nhất trong hết 119 LT mà nhóm AHCC làm ra. Anh Hanh đã cố gắng sửa lại bài thật hoàn chỉnh 2 lần, thật đáng quý vì anh bận chuyện gia đình nhiều hơn ai hết.

Chúng tôi, BPT LT AHCC, đã hoàn tất 11 LT AHCC. Mới đầu, tôi nghĩ cố gắng giúp làm 4 số trong hai năm. Nhưng vì không có ai đứng ra tiếp nối với chúng tôi nên đành phải cáoáng đáng đến bây giờ. Ba AHCC đã hy sinh đến giờ chót là AH Nguyễn Văn Thái, AH Lê Công Minh và AH Ngô Hoàng Các. Tôi hoàn toàn cảm ơn sự hy sinh của 3 AH đó, vì nhờ họ mà tôi đứng ra nhận lãnh LT.

Trước đây, tôi nhờ anh Thuần giúp mang những LT ở nhà anh Thái về nhà anh Huy, tiết kiệm được hơn 200 Mỹ kim. Sau đó, tôi nhờ anh giữ chức thủ quỹ, rồi đề nghị anh tiếp nối làm LT. Tôi thật không ngờ đã kiếm được một người trẻ, hăng say nhất trong nhóm AHCC giữ Lá Thư hay Bản Tin AHCC cho đến ngày chót. Anh Hanh lớn tuổi và bận bịu chuyện gia đình. Tôi có lần đề nghị anh tham gia giúp tôi, và anh trả lời với tôi là anh đã làm LT nhiều năm rồi, bây giờ bận chuyện gia đình. Trong vài năm gần đây, anh tham gia giúp ý kiến, đặc biệt dò lại bài, càng ngày làm việc quên nghỉ, dò lại 2 lần thật kỹ lưỡng. Tôi may mắn có hai người giúp gìn giữ LT cho đến ngày chót.

Cảm tạ Ôn Trên đã cho tôi 3 AH đã khuất giúp làm LT tận lực và 2 người, anh Thuần và anh Hanh gìn giữ LT cho đến ngày cuối cùng.

#### **BPT:**

BPT trước hết xin gửi lời tri ân đến AH về những sự hy sinh vô cùng to lớn mà AH đã dành cho Lá Thư trong những năm tháng vừa qua.

Như trong bài mở đầu của LT AHCC số 119 này và cũng như bài viết "Đọc Lại Những Lá Thư Đầu Tiên" của AH Nguyễn Thiệp, đã ghi lại những thăng trầm của Lá Thư AHCC qua suốt bao nhiêu BPT cho Lá Thư. Chính nhờ những sự đóng góp vô cùng quý giá này đã giúp cho Lá Thư tồn tại đến ngày hôm nay, và cũng là lúc Lá Thư cũng phải rửa tay gác kiếm sau một thời gian 48 năm dài phục vụ quý Ái Hữu. Xin chúc

AH được nhiều sức khỏe để tiếp tục phục vụ những dự án từ thiện tại Việt Nam và công việc làm từ sách "Flybook" mà AH hằng ấp ủ.

Thân kính.

#### ● **Chị Thanh Loan**

Thân gửi anh Thuần và BPT Lá Thư AHCC,

Em làm vợ Anh Khoa được hơn 10 năm thôi. Nếu được em sẽ gửi 1 đoạn ngắn về anh Khoa để BPT đọc trước, sửa chữa lại.

Em thật thỏa lòng và nhiều ơn phước là đã được chăm sóc Anh Khoa. Biết là Anh bị bệnh nhiều nhưng em bị hụt hẫng khi Anh Khoa đi trước em như vậy.

Điều em ngưỡng mộ Anh Khoa nhiều nhất là Anh rất quý mến bạn bè. Đi đâu mà Anh Khoa được gặp bạn là Anh vui vẻ, chuyện trò huyền thuyên. Về nhà còn kể cho em nghe những kỷ niệm xa xưa, mà Anh nhớ rõ từng chi tiết.

Khi đã về hưu, Anh mãi nguyện với những gì mà Anh mong muốn nơi con cái, Anh có được một đời sống tâm linh thật đẹp, Anh biết cảm ơn, biết thỏa lòng và an hưởng với mọi thứ được ơn trên ban cho.

#### **BPT:**

Xin cảm ơn chị, chúng tôi đăng tải đôi lời chị viết về anh Khoa trong số báo này. Xin chúc chị được nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc.

### **Thông Báo Quan Trọng**

**Kể từ số 120 chúng ta sẽ chuyển sang Bản Tin AHCC cho nên BPT chúng tôi sẽ không nhận thêm các bài viết do các quý Ái Hữu gửi về nữa. Tuy nhiên chúng tôi vẫn hân hoan đón nhận bản tin, hình ảnh về các buổi họp mặt, thăm viếng hoặc các tin tức nội bộ... của quý Ái Hữu năm châu để đăng tải cho Bản Tin AHCC tương lai.**  
**Xin thành thực cảm ơn quý Ái Hữu Ban Phụ Trách Bản Tin AHCC**